

Chúa Nhật XXXII Mùa Thường Niên 10/11/2024

Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Bảy (09/11): + LH Giuse + LH Maria
(+ LH Phêrô + LH Maria + LH Tiên Nhân)
+ Xin Ôn Chữa Lành

Chúa Nhật (10/11): Chúa Nhật XXXII Mùa TN
Cầu cho Quý vị Cao Niên và các Tín Hữu đã qua đời trong Cộng Đoàn
(+ 2 LH Anna + Các LH) + LH Maria
(+ LH Đaminh + LH Maria) + LH Gioan
(+ LH Maria + LH Giuse) (+ LH Phaolô + LH Maria)

Thứ Hai (11/11): - Thánh Martinô Tours, Giám Mục

Thứ Ba (12/11): - Th. Giôsaphát +LH Maria +LH Giuse

Thứ Tư (13/11): - Thánh Frances Xavier Cabrini
+ LH Anna + LH Phêrô

Đáp ca: **Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.**

Thứ Năm (14/11): Mùa TN + LH Mathêu + LH Phêrô

Thứ Sáu (15/11): - Th. Albertô Cả +LH Maria +LH Anna

Thứ Bảy (16/11): Mùa Thường Niên

Chúa Nhật (17/11): Chúa Nhật XXXIII Mùa TN

Sách Bài Đọc Năm B: trang 379

Thánh Vinh Đáp Ca: Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!

Allêluia, Allêluia: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. **Allêluia.**

Tiền Đàng Chúa, Chúa Nhật 03/11/2024

- Thánh Lễ Tiếng Việt \$6,222.00
- Thánh Lễ Tiếng Anh \$4,765.00

Phụng Vụ Chúa Nhật 17/11/2024

Lời Chúa, Lời Nguyện (Lễ TN thứ Bảy): Ban Giáo Lý
Lời Chúa, Lời Nguyện (CN): Đoàn LMTT
Thừa Tác Viên (CN): ... Ông Nguyễn Văn Nam, Anh Hà Thanh Phong, Chị Cecilia Đặng, Anh Lê Đức Thanh
Xin Tiền Nhà Thờ, Hướng dẫn (CN): KT Nguyễn D Khang

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha 11/2024

Cho những người đã mất con: Ý cầu nguyện cho tháng Mười Một là dành cho "tất cả các bậc cha mẹ đang đau buồn vì sự ra đi của một đứa con trai hay con gái."

Tin Mừng Mc 12, 38-44

Phúc Âm: Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn."

Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân."

Suy niệm: (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Đức Giêsu đưa ra hai hình ảnh đối nghịch: một bên là sự giả hình của các kinh sư, biệt phái. Lòng họ đầy mưu mô xảo quyệt nhưng được che đậy bằng một lớp vỏ bọc bên ngoài hết sức an toàn. Bên kia là sự chân thành của bà goá nghèo, bà đã dâng số tiền nhỏ mọn với thái độ âm thầm và quảng đại. Như thế giá trị của việc dâng cúng hay bất cứ việc gì khác không tùy thuộc số lượng, hay kết quả bên ngoài; nhưng tùy thuộc tấm lòng thành và cách sống của mỗi người.

Câu nguyện: Lạy Cha, Cha không cần chúng con phải dâng cho Cha của lễ cao trọng. Cha cũng không bắt chúng con phải hy sinh, phải chia sẻ cho anh em quá độ ngoài sức chúng con. Nhưng Cha đòi hỏi nơi chúng con sự chân thành, và quảng đại thực sự. Chúng con vẫn còn cái nhìn rất hạn hẹp khi đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài. Chúng con vẫn dùng tiền bạc của cải làm thước đo thang giá trị. Xin cho chúng con tích cực cộng tác về mọi phương diện trong việc xây dựng Hội Thánh, xây dựng giáo xứ, khu xóm và chân thành thực thi bác ái đối với anh chị em chúng con. Amen.

Mời Con Em Tham Gia Giúp Lễ

Giáo Xứ mời gọi các em, nam và nữ từ 8 tuổi trở lên, tham gia Ban Giúp Lễ để phục vụ các Thánh Lễ. Xin quý phụ huynh liên lạc anh Vinh Ricky (316) 993-7561 hoặc Trưởng Hoàng Ân (316) 708-8309.

Một Gia Đình, Sống Tròn Đầy Trong Đức Kitô

Địa Phận đã gửi thư về chương trình "One Family, Fully Alive in Christ!" (Một Gia Đình, Sống Tròn Đầy Trong Đức Kitô!) đến quý ông bà anh chị em. Trong thư, Đức Giám Mục kêu gọi mỗi gia đình giúp một con số cụ thể. **Mục tiêu Địa Phận kêu gọi Giáo Xứ của chúng ta đóng góp là \$455,000.** Với tất cả những ơn lành Chúa ban, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta một trái tim yêu thương, rộng mở để hy sinh giúp đóng góp cho Địa Phận trong Cuộc Vận Động này được tốt đẹp, hầu tài trợ các chương trình phát triển và giúp tín hữu chúng ta và con cháu sống đạo tốt hơn. Quý ông bà anh chị em nào chưa nhận được thư của Địa Phận, xin liên lạc văn phòng Giáo Xứ.

Phát hành Xổ Số Hội Chợ Tết Ất Ty

Kính thưa Quý Cụ Quý Ông Bà Anh Chị Em, để chuẩn bị cho Hội Chợ Tết Ất Ty, Xổ số đóng phần quan trọng để trang trải những chi tiêu trong hội chợ. Kính mong Quý Khu, Quý Đoàn Thể và mọi người trong CĐ/GX tích cực ủng hộ và cùng giới thiệu đến các Bạn Hữu gần xa trong Gia Đình, trong Công Sở Xí Nghiệp. Chân thành cảm ơn.

Các Giải Thưởng Vé Số:

Độc Đắc: \$3,000 CASH

Hạng 1: iPhone 16 Pro Max Hạng 2: \$1,000
Hạng 3: \$600 Hạng 4: \$500 Hạng 5: \$400
Hạng 6: \$300 Hạng 7: \$200 Hạng 8: \$100

Cám Ơn

Cộng Đoàn Giáo Xứ chân thành cảm ơn Ông Bà Trưởng, Phó Khu và tất cả Bà Con trong khu Thánh Lê Bảo Tịnh đã nhiệt tình, tích cực phục vụ trong bán quán gây quỹ đóng góp cho các sinh hoạt Cộng Đoàn với kết quả tốt đẹp là \$4,000. Nguyên xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, ban mọi ơn lành xuống trên Quý Vị và Gia Quyển.

Vietnamese Community Outreach

Trong tinh thần mến Chúa yêu người, kính mời quý ông bà anh chị em cùng tham gia phục vụ cho những anh chị em trong hoàn cảnh khó khăn tại The Lord's Diner thứ Tư này, ngày 13/11, từ 5 PM đến 7:45 PM.

Xin liên lạc anh Châu Lê (316) 992-8928.

Xin quý ông bà anh chị em đậu xe ở Parking phía sau của The Lord's Diner.

Ứng Hộ Trục Tuyến Qua Website Mới

Thưa quý ông bà anh chị em, Giáo Xứ Thánh Antôn đang sử dụng UncommonGiving để nhận những khoản dâng cúng của quý ông bà anh chị em nào muốn dâng cúng qua mạng Internet. Quý ông bà anh chị em có thể vô website này: <https://app.uncommongiving.com/np/st-anthony-catholic-church-242564> để dâng cúng, hoặc vô website Giáo Xứ stanthonywichita.com và bấm vào link cho dễ hơn. Khi đã vào được link nói trên, thì có thể bấm vào nút "Give Now" để tiếp tục.

Nếu quý ông bà anh chị em đã có tài khoản (account) thì đăng nhập (Sign In), còn chưa thì bấm vào "Create a donor account" để tạo tài khoản mới. Sau khi đã điền email address thì có thể tiếp tục làm theo những hướng dẫn của UncommonGiving. Xin cảm ơn!

Đoàn Thiếu Nhi Thông Báo

*Huấn Luyện Tổng Đồ Đội Trưởng/Đội Phó:

Thứ Bảy, 16/11 tại Trung Tâm: 8 AM - 10 PM

Liên hệ: Sa Mạc Trường - Tr. Thùy Vân (316) 518-7108

Sa Mạc Phó - Tr. Nhật Phạm (316) 519-4360

Mời Họp

Kính mời Ban Thường Vụ, Quý Tr/Phó Khu Quý Ban Ngành Đoàn Thể, ngay sau Thánh Lễ CN này, ngày 10/11, sang Trung tâm họp để chuẩn bị sẵn sàng cho Đại Lễ Giáng Sinh và Hội Chợ Tết Ất Ty. Kính mong sự tham dự đông đủ của Anh Chị Em. Chân thành cảm ơn.

Đoàn LMTT Mời Họp / Hội CBMCG Mời Họp

Sau Thánh Lễ CN tới ngày 17/11, kính mời quý đoàn viên ghé sang Hội Trường GX tham dự phiên họp định kỳ. Rất mong quý vị đến đông đủ và đúng giờ.

Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Yagi

Cộng Đoàn Giáo Xứ đã quyên góp được \$9,000 do lòng hảo tâm của quý ông bà anh chị em, để giúp đỡ những nạn nhân bão lụt Yagi ở VN. Cha Xứ đã gửi về ba nơi ở VN để giúp những người cần đến sự giúp đỡ hơn cả, trong đó có Địa Phận Hưng Hóa, Giáo Xứ Mừng La, và Giáo Xứ Văn Mạc, mỗi nơi là \$3,000. Đức Giám Mục Hoàng Minh Tiến, Giám Mục Giáo Phận Hưng Hoá, Cha Giuse Nguyễn Thanh Phương Xứ Mừng La, và Cha Giuse Bùi Văn Trỗi Xứ Văn Mạc đã gửi thư cảm ơn Cộng Đoàn Giáo Xứ. Các thư cảm ơn được dán ở bên Trung Tâm để quý ông bà anh chị em có thể tham khảo thêm. Nguyên xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria Thánh Mẫu Lavang ban muôn ơn lành xuống trên quý vị. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho những nạn nhân này sớm có được một cuộc sống ổn định hơn.

Ca Đoàn Giới Trẻ

Ca đoàn chúng con tập hát vào mỗi thứ Sáu, từ 7:30PM đến 8:30PM tại Trung Tâm. Phụ huynh có thể ở lại Trung Tâm đợi đón các em nếu cần. Xin mời các em từ 7 tuổi trở lên và các anh chị em thanh thiếu niên tham gia. Thánh Lễ hát là thứ Bảy 23/11 lúc 5:30PM.

Mọi chi tiết, xin liên lạc cô Thùy Vân (316) 518-7108.

Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm nay là CN ngày 8/12, và cũng là Lễ Quan Thầy của Hoa Kỳ, nên Hội Đồng Giáo Mục Hoa Kỳ đã dời ngày Lễ qua thứ Hai ngày 9/12. Vì thế, Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội sẽ vào thứ Hai ngày 9/12 và là Lễ Trọng và Buộc. GX sẽ có Thánh Lễ 12PM tiếng Anh và 6:30PM tiếng Việt.

Lịch Trình Sinh Hoạt

- 23/11/2024: Quan Thầy Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
- 24/11/2024: Lễ Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam lúc 3PM tại Nhà Thờ Chánh Toà
- 1/12/2024: Đức GM Kemme sẽ dâng Lễ tại Giáo Xứ St. Anthony và có tiệc liên hoan sau Lễ
- 8/12/2024: Quan Thầy Hội Legio
- 9/12/2024: Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ Trọng & Buộc
- 24,25/12/2024: Đại Lễ Giáng Sinh
- 01/01/2025: Lễ Kính Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng & Buộc